



## กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ

### มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีเปิดอบรมโครงการ : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และ พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ระหว่าง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ( MOU ) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี



โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิด พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ โดย นายแพทย์हरรรษา แต่ศิริ รองอธิการบดี ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ กับ นายแพทย์ประภาส วีระพล นานแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.พรพัตร์ สุร่าไพนิธิพร หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและคณะกรรมการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ นางสมศิริ โภชรินทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอำเภอผู้มีอาชีพ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดนโยบายสอดคล้องกับเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมาย โดยมีการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับอำเภอ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ทั้งในเชิงบริหารและการให้บริการสุขภาพ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการให้บริการสุขภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ ทั้งมีการปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง เก่งคนสามารถบริหารจัดการคนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างจำกัด และสนับสนุนการแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่การให้บริการได้โดยใช้หลักบูรณาการทุกหน่วยงานให้การทำงานร่วมกันได้ และเป็นผู้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เหมาะสมในการบริหารด้านสุขภาพและมีข้อมูลพื้นฐานอย่างเพียงพอที่จะช่วยในการตัดสินใจในการการยกระดับทักษะการเป็นผู้นำ การยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ การยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การยกระดับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ปราศเปรื่องของตนเพื่อต่อ ยอดไปยังบุคลากรในหน่วยงานของตนเองจากกลุ่ม Self-care officer เพื่อพัฒนาไปสู่ การเป็นมืออาชีพด้านสาธารณสุขต่อไป ( CHANGE TO PROFESSIONAL)ตามรากฐานการวางกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศสู่สังคมยั่งยืน (Smart society) ในระยะยาวได้ต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์

- 1.) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเป็นระบบ
- 2.) เพื่อให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการกับปัญหาได้
- 3.) เพื่อสามารถสนับสนุนการให้บริการได้บรรลุตามตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสม
- 4.) เพื่อสามารถวิเคราะห์ห้วงโซ่คุณภาพในการให้บริการและปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพ
- 5.) มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- 6.) สามารถสร้างแรงจูงใจบุคลากรในทีมทำงานได้ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะที่ 1 14-16 ธันวาคม 2559 สถานที่ดำเนินการ โรงแรมเนาว์คำ คอนเวนชั่น ไฮเต็ล อุบลราชธานี จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ: 60 คน

